

เอกสารประชาสัมพันธ์

KUSMP WEEKLY

พหุภาษาสัปดาห์นี้



เอกลักษณ์ : มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนทุกด้านให้เต็มศักยภาพแห่งตนเอง ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
อัตลักษณ์ : รอบรู้ สู่วิชา จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

Kasetsart University Laboratory School Multilingual Program Center for Educational Research and Development

ฉบับที่ ๑๙ วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔

๒๒

สาริตเกษตร พหุภาษา
KUSMP



ปฏิทินโรงเรียน : วันจันทร์ที่ ๑ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

วัน เดือน ปี	กิจกรรม/วันสำคัญ
อ. ๒ มี.ค. ๖๔	- งดกิจกรรมหน้าเสาธง
พ. ๓ มี.ค. ๖๔	- วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก
ศ. ๕ มี.ค. ๖๔	- วันนักษัตร
ส. ๖ มี.ค. ๖๔	- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ กิจกรรมค่ายกลางวันลูกเสือและผู้นำเพื่อประโยชน์
จ. ๘ - พท. ๑๑ มี.ค. ๖๔	- รับสมัครโครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
จ. ๘ มี.ค. ๖๔	- วันสตรีสากล
อ. ๙ มี.ค. ๖๔	- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและวันสุดท้ายของการเรียน
	- งดกิจกรรมหน้าเสาธง
พ. ๑๐ - ศ. ๑๒ มี.ค. ๖๔	- นิทรรศการการเลือกภาษาที่ ๓ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น)
พท. ๑๑ มี.ค. ๖๔	- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประกาศผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
	- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบ STANDARD TEST (ภาษาอังกฤษ)
พท. ๑๑ - จ. ๑๕ มี.ค. ๖๔	- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แก้วผลการเรียน ครั้งที่ ๑
ส. ๑๓ มี.ค. ๖๔	- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สอบ O-NET
	- วันช้างไทย
ส. ๑๓ - อา. ๑๔ มี.ค. ๖๔	- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบ O-NET

พิธีทำบุญคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีทำบุญโรงเรียน เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องพระ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ



๓ มีนาคม : วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก



วันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลก หรือ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สัตว์ป่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดำรงเผ่าพันธุ์มาตั้งแต่โบราณกาลและมีวิวัฒนาการมายาวนาน แต่ในปัจจุบันเมื่อนุรักษ์มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น สัตว์ป่าหลายชนิดถูกล่าจนสูญพันธุ์ลงไปเรื่อยๆ และเพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่าและให้คนหันมาอนุรักษ์สัตว์ป่ามากขึ้นจึงมีการกำหนดวันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลกขึ้น

โดยวันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลก หรือ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ตรงกับวันที่ ๓ มีนาคม ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันที่ก่อตั้งภาคีอนุสัญญาไซเตส เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๖ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับกลุ่มประเทศภาคีอนุสัญญาไซเตส ๑๓๘ ประเทศ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติ

สำหรับประเทศไทยนั้น เริ่มจัดงานอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๕๗ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้ศึกษา ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้รักและหวงแหนธรรมชาติ นอกจากนี้ในหลายๆ จังหวัดยังได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลอยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ และการเสวนาต่างๆ ด้วย

อ้างอิง : <https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/931629/>

๕ มีนาคม : วันนักข่าว



ทุกวันที่ ๕ มีนาคม ถือเป็น 'วันนักข่าว' ที่เกิดขึ้นมาจากการที่นักข่าวรุ่นบุกเบิกร่วมกันก่อตั้งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ที่ก่อตั้งขึ้นในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๔๙๘ ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน ในวันดังกล่าวนักข่าวทั้ง ๑๕ คน ได้นัดหมายรวมตัวกันที่ศาลาเนเรศวรในสวนลุมพินี โดยมี ชาวลู สิ้นศุข จากหนังสือพิมพ์ 'สยามนิกร' เป็นประธานการประชุม

วันนักข่าวถือเป็นวันที่นักหนังสือพิมพ์ในยุคหนึ่งให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ถึงขนาดเคยมีประเพณีที่วันที่ ๖ มีนาคมของทุกปีจะไม่มี หนังสือพิมพ์วางจำหน่าย เนื่องจากเป็นวันหยุดงานประจำปีของบรรดานักข่าว ก่อนจะยกเลิกประเพณีดังกล่าวในท้ายที่สุด

วันเดียวกันนี้ยังถูกใช้เพื่อเป็นการประกาศยกย่องหนังสือพิมพ์ นักข่าว และช่างภาพ ที่มีผลงานยอดเยี่ยมสมควรได้รับรางวัล มีการพบปะ สังสรรค์กันในบรรดาผู้สื่อข่าวจากทุกสำนัก และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนักข่าวผู้ล่วงลับที่วัดชนะสงครามในทุกๆ ปีด้วย

อ้างอิง : <https://thestandard.co/onthisday5mar/>

๘ มีนาคม : วันสตรีสากล

วันสตรีสากลเกิดขึ้นจากกลุ่มกรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้าของนิวยอร์ก ที่ได้พากันประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิและขอขึ้นค่าตอบแทนจากนายจ้างของพวกเธอ แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จเพราะมีคนลอบวางเพลิงโรงงานที่กลุ่มกรรมกรหญิงนั่งชุมนุมกันอยู่ ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง ๑๑๙ คนจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งในวันที่เกิดเหตุคือ วันที่ ๘ มีนาคม ค.ศ.๑๘๕๗

จากนั้นในปี ค.ศ.๑๙๐๗ คลารา เซทคิน นักการเมืองสตรีสังคมนิยมชาวเยอรมัน ได้ปลุกระดมกรรมกรสตรีให้หยุดงานใน วันที่ ๘ มีนาคม เพื่อเรียกร้องให้นายจ้างลดเวลาการทำงานที่หนักมาก ๑๖-๑๗ ชั่วโมงลงเหลือ ๘ ชั่วโมง อีกทั้งยังเรียกร้องให้ปรับปรุงสวัสดิการการเจ็บป่วยหรือตั้งครรภ์ของแรงงานสตรี และเรียกร้องให้สตรีมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งเท่าเทียมกับผู้ชาย ถึงแม้ว่าการประท้วงครั้งนั้นจะไม่เป็นผล แต่ก็ทำให้สตรีจากทั่วทุกมุมโลกสนับสนุนการกระทำนี้และจุดประกายให้สตรีทั่วโลกตระหนักถึงสิทธิของตนเองมากขึ้น

ต่อมาวันที่ ๘ มีนาคม ค.ศ.๑๙๑๐ ความพยายามของกลุ่มสตรีก็ประสบความสำเร็จ เมื่อตัวแทนสตรีจาก ๑๗ ประเทศเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยมครั้งที่ ๒ ที่เมืองโคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก โดยในที่ประชุมได้ประกาศรับรองข้อเรียกร้องของกลุ่มกรรมกรสตรี "สาม๘" คือ ลดเวลาทำงานเหลือ ๘ ชั่วโมง ให้เวลาเรียนรู้เพิ่มเติม ๘ ชั่วโมง และเวลาพักผ่อนอีก ๘ ชั่วโมง พร้อมกันนี้ยังปรับขึ้นค่าตอบแทนแรงงานสตรีให้เท่ากับแรงงานผู้ชาย รวมถึงเรื่องของสวัสดิการสตรีและแรงงานเด็กตามที่เคยเรียกร้องมาก็ได้รับการรับรองด้วยเช่นกัน จากข้อตกลงและประกาศทั้งหมดที่ออกมารับรองข้อเรียกร้องของกลุ่มกรรมกรสตรี จึงทำให้ วันที่ ๘ มีนาคม ของทุกปี เป็น วันสตรีสากล (International Women's Day)

อ้างอิง : <https://www.admissionpremium.com/content/2321>

๑๓ มีนาคม : วันช้างไทย



วันช้างไทย ริเริ่มจากคณะกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานองค์การภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น จะช่วยให้ประชาชนคนไทยหันมาสนใจช้าง รักช้าง ห่วงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น

คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาหาวันที่เหมาะสม ซึ่งครั้งแรกได้พิจารณาเอาวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำยุทธหัตถี มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา แต่วันดังกล่าวถูกใช้วันกองทัพไทยไปแล้วจึงได้พิจารณาวันอื่น และเห็นว่าวันที่ ๑๓

มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนั้นมีความเหมาะสม จึงได้นำเสนอมติตามลำดับขั้นเข้าสู่คณะรัฐมนตรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกทางหนึ่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๑ เห็นชอบให้ วันที่ ๑๓ มีนาคม ของทุกปี เป็น วันช้างไทย และได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑

ผลจากการที่ประเทศไทยมีวันช้างไทยเกิดขึ้น นับเป็นการยกย่องให้เกียรติว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอีกครั้ง นอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีต 'ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในธงชาติ หรือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ หรือสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์'

อ้างอิง : <https://mgronline.com/infographic/detail/962000024996>

ข่าวสารจาก...ห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้



แนะนำ...หนังสือที่น่าสนใจ



หนังสือเล่มนี้ จะพาเด็กๆ ไปรู้จักและเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๔ เรื่องสำคัญ ได้แก่ เครื่องกลอย่างง่าย วัสดุ สิ่งก่อสร้างและอาคาร พลังงานและการเคลื่อนที่ รวมทั้งต่อยอดไปสู่การประดิษฐ์และการทดลองสุดท้าทาย ตามแนวทาง STEM เช่น ประดิษฐ์รถลาก บั้งจัน กล้องรูเข็ม รมซูชิพ บอลลูก เป็นต้น พร้อมเรียนรู้ประวัติชีวิตบุคคลสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น มารี กูรี ผู้ค้นพบรังสีเรเดียม ไมเคิล ฟาราเดย์ ผู้ประดิษฐ์คิดค้นไดนาโม เป็นต้น

ลอร์, เฟลีย์. ๒๕๖๑. *เปิดโลกสิ่งประดิษฐ์แบบ STEM*. กรุงเทพฯ : นานามีบุ๊กส์.

๒๐ นักรคณิตศาสตร์โลกเผยความลับคณิตศาสตร์ เล่มนี้ เป็นหนังสือที่จะนำเด็กๆ ไปเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบที่ไม่เคยเรียนมาก่อน เนื้อหาเป็นการแต่งเรื่องให้นักคณิตศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงเป็นเจ้าของร้านค้าต่างๆ และสอนทฤษฎีและสนุก เช่น วาดรูปโดยไม่ยกดินสอ ตัวคูณร่วมน้อย ตัวหารร่วมมาก เศษส่วนและทศนิยม อัตราส่วนและร้อยละ เป็นต้น โดยมีสองพี่น้อง มารุกกับมินา เป็นผู้พาเด็กๆ ไปเยี่ยมชมร้านค้า พร้อมกับเรื่องราวปั่นป่วนที่เกิดขึ้นอีกมากมาย ถ้าพร้อมแล้วลองเปิดอ่านดูกันค่ะ

ชินชอุอน.๒๕๕๓. *๒๐ นักรคณิตศาสตร์โลกเผยความลับคณิตศาสตร์*. กรุงเทพฯ : นานามีบุ๊กส์พับลิเคชันส์.



หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับ สิ่งมีชีวิต วัสดุ แรงงาน พลังงาน โลกและอวกาศและกระบวนการวิทยาศาสตร์ อธิบายความหมายและใจความสำคัญของศัพท์วิทยาศาสตร์มากกว่า ๗๐๐ คำ พร้อมตัวอย่างและภาพประกอบ ใช้อ่านควบคู่กับแบบเรียนเพื่อให้เรียนดีขึ้นและอ่านสำหรับเตรียมตัวสอบวัดผลหรือสอบแข่งขัน

คาน, ซาร่าห์. ๒๕๕๘. *พจนานุกรมภาพวิทยาศาสตร์ ประถม-มัธยมต้น*. กรุงเทพฯ : นานามีบุ๊กส์.

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือการ์ตูนภาพความรู้ ที่จะพาเด็กๆ ไปพบกับการ์ตูนผจญภัย ที่ต้องเอาชีวิตรอดเพียงลำพังเพื่อมุ่งสู่กรุงไคโร ระหว่างการเดินทางพวกเขาต้องเผชิญอุปสรรคนานับการ ตั้งแต่แมงป่องพิษ ภาวะร่างกายขาดน้ำ ฝูงตึกแตนมหาภัย ลมแรงและพายุฝน กระหน้า รวมถึงฝูงสิงโตจอมกระหายเลือด พวกเขาจะพบกับไอเอซิสแห่งความสำเร็จหรือไม่ ต้องเอาใจช่วยลุ้นกันแล้วละ

จง, แจ็อน. ๒๕๕๔. *ผู้พิชิตซาฮารา*. กรุงเทพฯ : นานามีบุ๊กส์พับลิเคชันส์.

